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สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น จ้ำกัด สร้ำงโรงงำนนมผง 

หวังช่วยเกษตรกรยึดอำชีพได้ยั่งยืน 
นายสาธิต ปิติวรา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จ้ากัด กล่าวถึงการสร้างโรงงานนมผงว่า สหกรณ์ได้มีการส่งเสริม

การเลี้ยงโคนมมาตั้งแต่ปี 2530 ส่วนหน่ึงเมื่อส่งเสริมแล้วท้าให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ท้าให้มีปัญหาเร่ืองการตลาด สหกรณ์จึงได้มี
การสร้างโรงงานนมยูเอ ชที ในปี 2540 นอกจากนี้ เมื่อปี 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพะราชด้าริไว้ว่า ผู้เลี้ยง          
โคนมสามารถจะมีอาชีพที่ยั่งยืนได้ จะต้องมีโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานนมผง  ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางสหกรณ์ด้าเนินการ
ตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นสหกรณ์โคนมวังน้้าเย็นแห่งแรกที่สร้างโรงงานนมผง ขนาดน้้านมดิบ 
200 ตัน/วัน ซึ่งน้ามาผลิตเป็นนมผงปริมาณ 20 ตัน/วัน ฉะนั้นปีหนึ่งสามารถผลิตได้ 6,000-7,000 ตัน ถ้าเปรียบเทียบกับการ
น้าเข้า ประเทศไทยน้าเข้าปริมาณ 150,000 ตัน ซึ่งรวมไปถึงนมผงทุกตัว กระทั่งนมผงเลี้ยงทารกด้วย สหกรณ์จึงมีนโยบายเร่ือง
การสร้างโรงงานนมผง โดยใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  วงเงิน 500 ล้านบาท  
 วันน้ี จะเก็บได้ว่า อาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพพระราชทาน แต่ก็มีปัญหาในเร่ืองของนมล้นตลาด 2-3 ปี จะมีปัญหา
คร้ังหนึ่ง ฉะนั้นถ้าจะท้าให้อาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จ้ากัด หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่มน
เมืองไทยมีความยั่งยืน ก็จะต้องมีโรงงานนมผงเพื่อรองรับตรงนี้  ซึ่งหมายถึงว่าโปรดักส์ที่สหกรณ์จะท้าก็คือ 1.Home Mill          
คือการน้าน้้านมมาแปรรูปเป็นนมผงเพื่อเก็บไว้ใช้ 2.นมเลี้ยงทารก และนมผงผสมฟลูออไรส์  ซึ่งก่อนหน้านี้ สหกรณ์ก็ได้มีการ
ท้านมพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชที ผสมฟลูออไรส์  เมื่อเราผสมลงไปในค่าที่เหมาะสมฟลูออไรส์ก็จะเคลือบบริเวณผิวฟัน เพื่อช่วย
ในการรักษา ซ่อมแซ ม และป้องกันฟันผุ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ได้จ้าท้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 50 พรรษา  
 ปัจจุบัน สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จ้ากัด มีโรงงานนมยูเอชที โรงงานพาสเจอร์ไรส์ และมีปริมาณน้้านม 150 ตัน และรับ
น้้านมจากสหกรณ์อ่ืนๆ มาอี ก 50 ตัน เพื่อน้ามาผลิตในโครงการนมโรงเรียน ซึ่งแทบจะไม่พออยู่แล้ว เพราะน้้านมดิบขาด               
ก็หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จ้ากัด จะไม่มีปัญหาเร่ืองการตลาด แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหา แต่เราจะท้า
อาชีพให้มีความยั่งยืน ลงไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เ พราะตอนนี้สหกรณ์ มีสมาชิก 1,236 ครอบครัว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ
การสร้างโรงงานนมผง  
 ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนเร่ืองของ
เงินทุนจากเงินทุนพัฒนาสหกรณ์  ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดีที่เรามีโรงนมเอง   แปรรูปเอง จะสามารถควบคุมกลของตลาดได้มากขึ้น          
ทุกวันน้ี สหกรณ์ต้องส่งน้้านมดิบให้กับผู้ประกอบการที่มีโรงนมทั้งหลาย ฉะนั้น การควบคุมราคา ปริมาณ การรับซื้อนมใน 
แต่ละวัน  เพราะนมสามารถรีดได้ทุกวัน ในปริมาณที่มากขึ้น หรือคงที่  แต่ความต้อการไม่แน่นอน  แต่ถ้าความต้องการสินค้าที่
แปรรูป เก็บไว้ได้ ก็สามารถควบคุมตลาดได้ ผู้ประกอบไม่ต้องการน้้านม เหลือปริมาณมากจนต้องเททิ้ง เพราะนมเป็นสินค้าที่
บูดเสีย เน่าเสียได้ง่าย ฉะนั้น การที่มีโรงแปรรูปเป็นนมผง หรือพาสเจอร์ไรส์ เก็บไว้ได้นาน จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ส่วนกา ร
จะช่วยลดปริมาณน้าเข้านมผงได้หรือไม่นั้น เป็นเร่ืองระยะยาวที่ต้องดูแล เพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจนม  เป็นธุรกิจข้ามชาติ            
ที่ผู้ประกอบ การจากประเทศที่เขาช้านาญ อาจจะมาท้าธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มากกว่า แต่ถ้าถามว่าลดการน้าเข้านมผงได้ไหม  วันนี้เราต้องการให้คนด่ืมนมเพิ่มมากขึ้น มากกว่าที่จะลดการน้าเข้า คือน้าเข้า
อาจจะคงที่ แต่เราจะเพิ่มนมในประเทศมากขึ้น คือเพิ่มเปอร์เซ็นของคนที่ด่ืมนมเพิ่มมากขึ้น 
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